



- ประมงจังหวัดอ่างเจริญ แจงเตือนผู้ฝ่าฝืนพระราชกัหนด การประมง พ.ศ. 2558 (หน้า 2)
- สหกรณ์จังหวัดอ่างเจริญ จัดโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ปี 2565 (หน้า 2)
- ผอ.กองแผนงาน กรมชล ตรวจราชการโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-ห้วยโพธิ์ (หน้า 2)
- สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ฯ (หน้า 2)
- ศพจ. แจงราคาพันธุ์สัตว์น้ำจัดพร้อมจำหน่าย (หน้า 3)
- กยท. ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์/สนับสนุนปัจจัยแก่งแปลงใหญ่อย่างพารา (หน้า 3)
- สตส. ร่วมกิจกรรมคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (หน้า 3)
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอ่างเจริญเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (หน้า 3)
- ปศุสัตว์ แจงเตือน สภาอากาศแปรปรวนให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด (หน้า 4)
- ศวอ. ให้คำแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์/ต้อนรับ มมทิตลา (หน้า 4)
- ศวพ. ประชาสัมพันธ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต (หน้า 4)



สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ QR Code

อ่างเจริญ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร



วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมมอบใบประกาศแต่งตั้งวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา และนำกล่าวปฏิญาณตนหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถแห่ประชาสัมพันธ์ ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านโคกเกาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอ่างเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

งานวันสถาปนากะทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า 130 ปี กระทรวงเกษตร



วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม SWOC 7 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานอ่างเจริญ นายมนตรี สิมมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้แทนร่วมรับชมงานวันสถาปนากะทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงดำเนินกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำเสนอผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานและประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ Zoom Meeting จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปปาล์มน้ำมัน



วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปปาล์มน้ำมัน ปี 2565 หลักสูตร การแปรรูปน้ำมันปาล์มแดง การผลิตไบโอดีเซล จากปาล์มน้ำมัน และบรรยายและสาธิตการผลิตและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างเจริญ ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์พัฒนาการเกษตรมุสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จังหวัดศรีสะเกษ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ่างเจริญ และ วิทยาลัยโปลีเทคนิคปทุมราชวงศา ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอห้วยตะพาน และ อำเภอเมืองอ่างเจริญ จังหวัดอ่างเจริญ ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม 30 ราย ณ บ้านโพธิ์ศิลา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอ่างเจริญ จังหวัดอ่างเจริญ

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558

นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง เนื่องจากการทำการประมงด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นลักษณะการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ ผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นตะแกรงหรือเหล็กปล่อยกระแสไฟฟ้า จุ่มลงในน้ำที่เป็นที่จับสัตว์น้ำ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าช็อตทำอันตรายสัตว์น้ำแล้วเก็บเอาสัตว์น้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ ส่งผลทำให้สัตว์น้ำทุกชนิดที่อยู่บริเวณนั้น และสัตว์น้ำวัยอ่อนขนาดเล็กที่ทนกระแสไฟฟ้าไม่ได้จะตาย หรือพิการ ผู้ที่ใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจะเก็บเฉพาะสัตว์น้ำที่ต้องการมาใช้ประโยชน์เท่านั้น ทำให้เกิดการสูญเสีย และทำลายวงจรชีวิตสัตว์น้ำ การใช้กระแสไฟฟ้าจึงเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง

ฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 20,000 – 1,000,000 บาท หรือ ปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ และขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว โดยแจ้งที่ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 045-452027 สำนักงานประมงอำเภอ หรือ หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี โทร 045-442012



สภมณฑลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ปี 2565



วันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 สำนักงานสภมณฑลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตสามารถสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมี ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เขาว์น้อย สภมณฑลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสภมณฑล รวมทั้งการจัดทำแผนการผลิต และชี้แจงโครงการให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นวิทยากรบรรยาย

การบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เทคนิคในการทำการเกษตรผสมผสาน การบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เทคนิคในการทำการเกษตรผสมผสาน การผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน รวมทั้งการเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ/ฝึกทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า การแปรรูปเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผอ.กองแผนงาน กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-ห้วยโพธิ์

นายมนตรี สีมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามแผนงานโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-ห้วยโพธิ์ และได้บรรยายสรุป ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขภาพรวมของพื้นที่โครงการอำนาจเจริญ ในวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SWOC 7 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ณ 25 เม.ย. 65 ปริมาณน้ำปัจจุบัน 28.271 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56.55 % ปริมาณน้ำใช้การ 26.218 ล้าน ลบ.ม. มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือชลประทาน ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำ 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554



สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน



วันที่ 21 เมษายน 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศิริศักดิ์ จำลองสงอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ออกให้บริการในส่วนของ การปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งได้ให้คำแนะนำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพราง) น้ำหมัก พด.2 สารเร่งซูเปอร์ พด.1,2,3,6 และ7 เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้พอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ แจงราคาพันธุ์สัตว์น้ำจืดพร้อมจำหน่าย



นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ แจงราคาพันธุ์สัตว์น้ำจืดพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ปลานิลแปลงเพศ	ขนาด 3-5 ซม.	ราคา 50 สตางค์
ปลานิลธรรมชาติ	ขนาด 2-3 ซม.	ราคา 15 สตางค์
	ขนาด 3-5 ซม.	ราคา 20 สตางค์

สนใจติดต่อสอบถาม 045-525-662 หรือที่ 086-255-8519



☞ วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวกิ่งเทียน เรืองตนนอก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวอรดี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน แก่คณะผู้ตรวจประเมิน โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เพื่อตรวจประเมินโรงเพาะฟักของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ต่อไป

กยท.สาขาอำนาจเจริญ ออกหน่วยให้บริการตามโครงการ

บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ



กยท. มอบปัจจัยการผลิต กรดฟอร์มิก 94 %

โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

แก่แปลงใหญ่ยางพารา 3 แปลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เพิ่มช่องทางการตลาด



หน้า 3

สตส. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยนายไมตรี สายจันดา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละสัปดาห์ ณ ลานศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ
เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ราคา กระสอบละ 600 บาท
ซื้อครบ 5,000 บาท รับส่วนลด 5%
ซื้อครบ 500,000 บาท รับส่วนลด 8% (ส่วนเกินจำหน่าย)
ติดต่อสอบถาม โทร 045-525677, 081-9718852
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ105 , ข้าวเจ้าดอก กข.15 และ ข้าวเหนียว กข.6

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรชาวนาทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าว โดยในฤดูการทำนาปี 2565 ที่จะมาถึงนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญได้มีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105, ข้าวเจ้าดอก กข.15 และ ข้าวเหนียว กข.6 มาบริการให้เกษตรกรชาวนาได้เลือกใช้อย่างครบถ้วน
 สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-525677 และ 081-9718852

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งเตือน สภาพอากาศแปรปรวนให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อาจทำให้สัตว์ป่วยได้ง่าย จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมวิตามินและเกลือแร่ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเป็นที่กำบังลม ฝนให้กับสัตว์ปีกในโรงเรือน นายธำนิษฐ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีความห่วงใยถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยแนะนำการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ปีก เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเป็นที่กำบังให้สัตว์จากสภาพอากาศหนาวหรือฝน เช่น ผ้าใบและพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบหาโรคระบาดในสัตว์ปีกและส่งเสริมยกระดับการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ได้อีกด้วย



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ใกล้บ้านท่าน โทรศัพท์ 045-541204

ศว. ให้คำแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์

วันที่ 20 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ให้คำแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ของ นางนวลสวาท เขตพันธ์ ม.1 บ.นาห้วยยาง ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งปลูกหญ้าเนเปียร์จักรพรรดิ และเนเปียร์ท้ายเขื่อนฯ จำนวน 3 ไร่ สำหรับใช้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 6 ตัว และมีการเลี้ยงแพะแดงสำหรับเลี้ยงสัตว์เสริมร่วมกับการใช้อาหารชั้น โดยเกษตรกรจะให้น้ำแบบหยดและปล่อยน้ำตามร่อง หญ้ามีผลผลิตที่ดี

เกษตรกรท่านใดสนใจ โทรสอบถามเพิ่มเติม คุณนวลสวาท 094-6574873



ศว. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาลูกศรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ รวมจำนวน 9 ราย ที่เข้ามาศึกษาดูงานการวางแผนการผลิตและการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเก็บสำรองพืชอาหารสัตว์ในรูปแบบหมักและแบบแห้ง การผสมอาหารที่เอ็มอาร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการขายซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 (1) กำหนดให้ผู้ที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไกลโฟเซต ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ซึ่งภารกิจดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่ายทอดระบบการอบรมและทดสอบความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นั้น

การนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ โดย นางสาวนิรมล คำพะอิก ผอ.ศว.อำนาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ที่ได้โปรดประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เกษตรกรที่ประสงค์จะใช้สารไกลโฟเซต มาลงทะเบียน และสมัครเข้าอบรม และทดสอบความรู้ โดยกรมวิชาการเกษตรกำหนดเปิดระบบอบรมและทดสอบความรู้ในวันแรกของสัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป อนึ่งหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมคิด จังอินทร์ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ 081-7609581

